

Số: 1174/BC-KBĐN

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020** (*Báo cáo KBNN theo CV số 2292/KBNN-VP ngày 05/6/2020*)

Thực hiện Công văn số 2922/KBNN-VP ngày 05/6/2020 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, KBNN Đà Nẵng kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 theo các nội dung như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

##### **1. Công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước**

###### **a) Về công tác thu Ngân sách Nhà nước**

Sáu tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND thành phố Đà Nẵng, sự phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan thu trên địa bàn và các ngân hàng thương mại, KBNN Đà Nẵng đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hạch toán đầy đủ, kịp thời, phân chia chính xác số thu cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ điều tiết đã quy định với số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến ngày 31/5/2020 là 9.576 tỷ đồng, đạt 30,96% so với dự toán HĐND thành phố giao. (Trong đó: Thu nội địa là 8.285 tỷ đồng, đạt 30,88% dự toán; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 1.285 tỷ đồng, đạt 31,36% dự toán). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh và chính sách gia hạn nộp thuế của Chính phủ nên số thu đến ngày 31/5/2020 chỉ bằng 74,89% so với cùng kỳ năm 2019.

Ước tổng thu NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 là 11.453 tỷ đồng, đạt 37,03% so với dự toán HĐND thành phố giao. (Trong đó: Thu nội địa ước thực hiện là 9.904 tỷ đồng, đạt 36,91% dự toán; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện là 1.543 tỷ đồng, đạt 37,63% dự toán).

Công tác cung cấp số liệu thu ngân sách cho cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính được thực hiện đều đặn, đảm bảo hạch toán các khoản thu trong ngày theo đúng quy định; thông qua đó, giúp cơ quan Thuế quản lý tốt nguồn thu, đôn đốc thu, giảm tình trạng nợ đọng thuế, chậm nộp thuế; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế rà soát điều chỉnh các khoản thu theo đúng mục lục ngân sách nhà nước.

- Về công tác phối hợp thu NSNN:

Trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ với NSNN và có thể lựa chọn các điểm nộp thuế phù hợp, KBNN Đà Nẵng tiếp tục tổ chức thực hiện thu trực tiếp tại Kho bạc, Thu thông qua kênh thanh toán Liên ngân hàng; Thu qua POS và đặc biệt là tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thu NSNN thông qua tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu với 05 hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) (Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MBank). Tính đến 31/5/2020, số thu toàn địa bàn do các Ngân hàng nhận ủy nhiệm thực hiện là 126.245 món với số tiền là 8.315 tỷ đồng. Đối với việc triển khai thu NSNN qua máy POS tại các đơn vị KBNN, 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị chỉ thu được 03 món với số tiền 64 triệu đồng (tại KBNN Cẩm Lệ).

Từ tháng 3/2020, KBNN Đà Nẵng đã triển khai thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo của KBNN.

b) Về công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước:

- Bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và UBND thành phố Đà Nẵng trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2020, KBNN Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, các đơn vị sử dụng NSNN, các Chủ đầu tư, Ban quản lý...kịp thời phản ánh, báo cáo các cấp có thẩm quyền trong việc tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự toán và kế hoạch vốn năm; đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, song vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN đúng chế độ quy định, đúng tiêu chuẩn và định mức.

Đặc biệt trong điều kiện thực hiện phòng chống và bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, KBNN Đà Nẵng ưu tiên kiểm soát, thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo và quy định của pháp luật.

Thực hiện thông tin báo cáo số liệu định kỳ, đột xuất kịp thời chính xác; phối hợp tốt với các sở, ngành để tổ chức tốt công tác tổng hợp số liệu, lập báo cáo quyết toán năm ngân sách chính xác, an toàn, đúng thời gian quy định; đồng thời đề xuất các giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế của thành phố trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

KBNN Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực KBNN theo quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, KBNN và Thông tư số 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt VPHC trong lĩnh vực KBNN.

Lãnh đạo KBNN Đà Nẵng đã quán triệt công chức làm công tác kiểm soát chi NSNN các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và UBND thành phố. Ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời đến các đơn vị sử dụng ngân sách trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, văn bản mới của các cơ quan có thẩm quyền như Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 và Thông tư 19/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính...

Thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020 đúng thời gian, hoàn thành báo cáo chuyển nguồn báo cáo UBND thành phố và Sở Tài chính.

Kết quả đạt được trong 05 tháng và ước thực hiện 06 đầu năm 2020 như sau:

+ Đối với công tác kiểm soát chi thường xuyên, tính đến ngày 31/5/2020, KBNN Đà Nẵng đã giải ngân 6.963 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45% so với dự toán giao năm 2020 (trong đó, chi ngân sách trung ương là 4.082 tỷ đồng, đạt 48%, chi ngân sách địa phương là 2.881 tỷ đồng, đạt 42%). Ước thực hiện đến 30/6/2020 giải ngân 8.356 tỷ đồng đạt 54% dự toán giao.

+ Thanh toán kịp thời các các chi phục vụ phòng, chống dịch và thanh toán theo quy định các khoản trợ cấp theo Nghị quyết của Chính phủ với tổng số tiền thực hiện đến ngày 31/5/2020 là 149.034 triệu đồng, bao gồm các khoản chi cho con người, chi mua sắm, chi hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội,...

+ Đối với công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 31/5/2020, tổng vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2020 đã giải ngân 2.657 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 20% so với Kế hoạch vốn. Trong đó, ngân sách trung ương là 189 tỷ đồng đạt tỷ lệ 27% kế hoạch vốn giao; ngân sách địa phương là 2.468 tỷ đồng đạt tỷ lệ 20%. Ước thực hiện đến 30/6/2020 giải ngân 3.189 tỷ đồng đạt tỷ lệ 24% so với kế hoạch vốn giao.

+ Trong 5 tháng đầu năm 2020, qua quá trình kiểm soát thanh toán, KBNN Đà Nẵng đã từ chối 05 món chi với số tiền 5.073 triệu đồng (trong đó, chi thường xuyên 01 món với số tiền 120 triệu đồng và 04 món chi đầu tư xây dựng cơ bản với số tiền 4.953 triệu đồng).

Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng đã phối hợp với cơ quan Tài chính, đơn đốc thu hồi các khoản thanh toán thừa so với quyết toán được duyệt và các khoản thu hồi xử lý theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán; đến 31/5/2020 đã thu hồi được 562.020.405 đồng số vốn thanh toán thừa trên tổng số 18.002.883.884 đồng.

- Ngoài ra, KBNN Đà Nẵng đã thực hiện chi hỗ trợ ngư dân theo các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng với số liệu thực hiện chi là 578 lượt người tương ứng với số tiền 120 tỷ đồng.

c) Về công tác kế toán, thanh toán

KBNN Đà Nẵng đã tổ chức hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Tổ chức vận hành và khai thác tốt hệ thống Tabmis đảm bảo công tác kế toán, thanh toán và cung cấp số liệu, thông tin điện báo, báo cáo ngân sách trên toàn địa bàn, tiếp tục vận hành an toàn, thông suốt các chương trình thanh toán khác như chương trình thanh toán song phương điện tử, Chương trình TCS,... Tổ chức thực hiện việc đối chiếu số liệu theo đúng quy định.

Công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ về tình hình thu, chi NSNN phục vụ Lãnh đạo địa phương và các cơ quan liên quan được duy trì có nề nếp, chất lượng và kịp thời.

Về công tác triển khai lập Báo cáo Tài chính Nhà nước (BCTCNN): Trên cơ sở danh sách đơn vị cung cấp thông tin tài chính do cơ quan tài chính gửi, KBNN Đà Nẵng thực hiện rà soát, cập nhật danh sách đơn vị trên hệ thống thông tin Tổng kế toán nhà nước; yêu cầu Sở Tài chính thành phố bổ sung các đơn vị dự toán cấp I và hướng dẫn các quận huyện và các đơn vị dự toán cấp I triển khai lập báo cáo tài chính năm 2019.

## **2. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý**

Nhiệm vụ quản lý tiền, tài sản nhà nước giao cho Kho bạc tiếp tục được lãnh đạo KBNN Đà Nẵng quan tâm, chỉ đạo sát sao. Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN Đà Nẵng với cơ quan công an trên địa bàn trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản. Phối hợp với Phòng an ninh kinh tế Công an thành phố hoàn thành dự thảo ký Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản tại KBNN Đà Nẵng và các KBNN quận, huyện trực thuộc.

Kiểm soát chặt chẽ các loại tiền thu nhằm ngăn chặn tiền giả lọt vào kho quỹ; trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ, thiết bị kho quỹ và các phương tiện, thiết bị khác phục vụ công tác đảm bảo an toàn tiền tài sản nhà nước. Tính đến 31/5/2020, KBNN Đà Nẵng đã trả lại 36 món tiền thừa với số tiền 180 triệu đồng.

## **3. Công tác thanh tra, kiểm tra**

a) Đối với công tác kiểm tra nội bộ và thanh tra chuyên ngành

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19, thực hiện Công điện của KBNN, KBNN Đà Nẵng đã tạm dừng công tác kiểm tra nội bộ (ngoại trừ việc kiểm tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí nội bộ năm 2019 tại phòng Tài vụ - Quản trị phục vụ duyệt quyết toán của KBNN), thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã ban hành và điều chỉnh thời gian tiến hành kiểm tra từ quý I sang quý II.

Trên cơ sở đó, thành lập các Đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra thường xuyên và phúc tra tại 03/07 KBNN quận huyện và phòng Tài vụ Quản trị, đạt 100% kế hoạch. Trong công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN Đà Nẵng đang thực hiện thanh tra tại Đại học Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều chấp hành tương đối tốt các quy trình nghiệp vụ, các chế độ nghiệp vụ có liên quan đến các mảng công tác được kiểm tra. Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít các tồn tại, sai sót nhỏ đã được báo cáo KBNN theo quy định và yêu cầu các đơn vị đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện khắc phục và rút kinh nghiệm theo quy định.

#### b) Đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng; tham mưu và hướng dẫn để triển khai bổ sung một số biện pháp về phòng chống tham nhũng theo quy định nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị. Ban hành Quyết định kết thúc hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tại KBNN Đà Nẵng, đồng thời giao Phòng Thanh tra Kiểm tra làm đầu mối tham mưu giúp việc cho Đảng ủy KBNN Đà Nẵng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

c) Công tác kiểm toán; thực hiện các kết luận kiểm toán, khắc phục sau kiểm toán chuyên ngành II:

- KBNN Đà Nẵng đã báo cáo KBNN về tình hình khắc phục kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, đồng thời đề xuất phương án xử lý cụ thể trình UBND thành phố chỉ đạo đối với các khoản chưa thực hiện theo kết luận Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã chỉ đạo KBNN Đà Nẵng căn cứ các quy định hiện hành để triển khai thực hiện thu hồi tạm ứng theo thẩm quyền.

- Về việc thu hồi NSNN vốn tạm ứng đền bù của Công ty vật liệu xây dựng, xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng, KBNN Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Công ty thực hiện theo kết luận thanh tra và kiểm toán. Công ty ban hành văn bản xin gia hạn thời gian trả nợ tạm ứng đền bù cho đến khi Công ty nhận được bàn giao tài chính từ Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng.

- Ngoài ra, KBNN Đà Nẵng đã cung cấp hồ sơ dự án, báo cáo số liệu... phục vụ công tác kiểm toán của đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực III.

#### 4. Công tác tổ chức cán bộ

KBNN Đà Nẵng quản lý và sử dụng biên chế hợp lý, hiệu quả đối với từng phòng và từng đơn vị trực thuộc. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức như chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép; việc thực hiện chế độ tiền lương, quản lý ngạch bậc lương cũng được KBNN Đà Nẵng

thực hiện tốt đảm bảo quyền lợi của công chức và tuân thủ các quy định của Nhà nước. Sáu tháng đầu năm đã xét nâng lương theo phân cấp quản lý (nâng bậc lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung) cho 15 công chức; thực hiện nâng bậc lương trước hạn cho 18 công chức do lập thành tích xuất sắc năm 2019; đề nghị Kho bạc Nhà nước nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc cho 01 công chức. Chuyển ngạch và xếp lương ngạch kế toán viên trung cấp (theo Thông tư 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính) cho 03 công chức. Giải quyết chế độ nghỉ hưu: 06 công chức theo quy định.

Trong công tác quy hoạch, KBNN Đà Nẵng đã đề nghị KBNN phê duyệt bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021 đối với chức danh Phó Giám đốc KBNN Đà Nẵng: 02 người. Thực hiện công tác quy hoạch bổ sung cho giai đoạn 2016 - 2021 cho các chức danh (Trưởng phòng: 04 người, Phó Trưởng phòng: 02 người, Phó Giám đốc KBNN huyện: 03 người); Giai đoạn 2021-2026 cho các chức danh (Trưởng phòng: 04 người, Phó Trưởng phòng: 01 người, Phó Giám đốc KBNN huyện: 03 người).

Nhằm tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, KBNN Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cụ thể đối với từng đối tượng. Sáu tháng đầu năm 2020 đã cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn như sau: Tập huấn đấu thầu qua mạng (02 công chức), Tập huấn đấu thầu cơ bản (03 công chức), Lớp bồi dưỡng kiến thức hành chính sự nghiệp (03 công chức), Lớp tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ (02 công chức), Lớp QLNN ngạch chuyên viên (01 công chức), Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Sở (01 công chức).

Thực hiện Báo cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2015-2020. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư. Báo cáo sơ kết giai đoạn 2015-2020 thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng chính phủ.

## **5. Công tác quản trị, quản lý tài chính, tài sản nội ngành**

### **a) Công tác tài vụ nội bộ**

Công tác tài chính nội bộ tại KBNN Đà Nẵng được thực hiện đúng các chế độ hiện hành, đúng cơ chế quản lý tài chính theo quy định và đúng phân cấp của KBNN; đảm bảo công khai, minh bạch và đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiệp vụ của toàn đơn vị; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các nội dung về quản lý đầu tư XD CB, mua sắm; quản lý tài sản theo phân cấp của KBNN.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở dự toán 2020 được KBNN giao, KBNN Đà Nẵng đã kịp thời giao nhiệm vụ chi cho các đơn vị trực thuộc đúng thời gian quy định; tổ chức quản lý chặt chẽ, sắp xếp, bố trí hợp lý các khoản chi tiêu, ưu tiên cho các khoản chi cấp bách, đảm bảo cho việc duy trì các hoạt động thường

xuân của đơn vị; thẩm định và tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí nội bộ, báo cáo kiểm kê tài sản, báo cáo quyết toán bảo hiểm xã hội và báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 theo đúng quy định. Đồng thời, đã hoàn thành công tác xây dựng, tổng hợp lập dự toán thu chi NSNN năm 2021 và báo cáo KBNN đúng thời gian quy định.

Thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2019; công khai dự toán, phân bổ dự toán năm 2020 theo đúng chế độ quy định. Kịp thời bố trí dự toán để mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ trang bị phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bố trí dự toán tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ KBNN Đà Nẵng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng tại đơn vị; hướng dẫn, tổ chức triển khai, tổng kết đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí; báo cáo những kết quả đạt được trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 theo đúng quy định của KBNN và tham mưu ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 theo Quyết định số 118/QĐ-KBĐN ngày 29/4/2020.

b) Công tác xây dựng cơ bản nội ngành, sửa chữa nhỏ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, KBNN Đà Nẵng đã triển khai các gói thầu thi công 05 công trình sửa chữa tại các KBNN các quận: Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang với tổng số vốn được KBNN phê duyệt theo kế hoạch là 1,623 tỷ đồng; thực hiện sửa chữa tài sản tại KBNN Hải Châu từ nguồn vốn quỹ phát triển ngành của đơn vị với kế hoạch 30 triệu đồng; đã hoàn thành việc lập dự toán thiết kế và thẩm tra thiết kế 02 hạng mục sửa chữa tường rào sắt và cổng chính tại KBNN Thanh Khê để triển khai ký hợp đồng thi công trong tháng 6 năm 2020 từ nguồn vốn quỹ phát triển ngành của đơn vị.

Đối với 02 Công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở KBNN Đà Nẵng và Công trình Kho lưu trữ KBNN Đà Nẵng đang thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình.

c) Đối với công tác triển khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản

Thực hiện phân khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản và hoàn thành việc mua sắm theo đúng kế hoạch năm 2020 được KBNN phê duyệt.

Công tác mua sắm, sửa chữa tài sản cố định thực hiện đúng theo tiêu chuẩn, định mức đã quy định. Trong năm 2020, KBNN Đà Nẵng có tổng cộng 16 gói thầu mua sắm tài sản cố định (trong đó 3 gói thầu KBNN mua sắm tập trung: máy phát điện cho KBNN Hải Châu, máy photocopy cho KBNN Thanh Khê, KBNN Hải Châu và màn hình Led cho Cơ quan KBNN Đà Nẵng; KBNN Đà Nẵng thực hiện 13 gói thầu mua sắm). KBNN Đà Nẵng đã thực hiện được 03

gói thầu mua sắm, đạt tỷ lệ 20% so với dự toán được giao. Công tác mua sắm, sửa chữa tài sản cố định thực hiện công khai, minh bạch.

Trong công tác thanh lý tài sản, KBNN Đà Nẵng đã thanh lý kịp thời không làm ảnh hưởng đến các định mức đã quy định.

d) Công tác tin học, ứng dụng công nghệ thông tin

Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, quy định về dự phòng, sao lưu dữ liệu; không để xảy ra sự cố về mất an toàn, an ninh thông tin, nâng cấp thiết bị và phần mềm ứng dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN. Duy trì ổn định hệ thống hạ tầng truyền thông; an toàn thông tin mạng và cơ sở dữ liệu. Nâng cấp các chương trình ứng dụng, phòng chống virus, lưu trữ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống. Đảm bảo các Chương trình TABMIS, TCS, TT Liên ngân hàng, SMS, KQKB-TT, DBLT, DVC TT, Kho dữ liệu, báo cáo Tài chính Nhà nước và các chương trình ứng dụng khác... hoạt động thông suốt.

- Đối với công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến:

Lãnh đạo KBNN Đà Nẵng luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao, quyết liệt với nhiều biện pháp tích cực trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến đảm bảo theo đúng lộ trình quy định của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đặc biệt tăng cường, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và Công điện của KBNN về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, đến hết tháng 3/2020, cơ quan KBNN Đà Nẵng đã có 173/173 đơn vị tham gia dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%, đến tháng 4/2020, KBNN Hòa Vang (KBNN cấp huyện) cũng đã có 92/92 đơn vị tham gia, đạt tỷ lệ 100% - hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP là 31/12/2020.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, KBNN Đà Nẵng đã hoàn thành 100% các đơn vị tham gia dịch vụ công trực tuyến (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh quốc phòng) theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ với tổng số đơn vị tham gia dịch vụ công trực tuyến là 811 đơn vị với số lượng chứng từ thanh toán qua dịch vụ công là 73.354 chứng từ.

Trong quá trình thực hiện, KBNN Đà Nẵng đã phối hợp, hỗ trợ từ xa, hướng dẫn đăng ký, xử lý các lỗi trong chương trình dịch vụ công trực tuyến hoặc hướng dẫn đơn vị gửi mail hỗ trợ dịch vụ công.

e) Về công tác quản trị

KBNN Đà Nẵng triển khai và hoàn thành việc vận chuyển tài sản, tài liệu từ trụ sở thuê tạm về trụ sở mới cải tạo đảm bảo an toàn và vận hành thông suốt. Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản tại KBNN Đà Nẵng; công tác



trật tự nội vụ cơ quan, thường xuyên tự tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ; thực hiện tốt phương án áp tải, vận chuyển tiền với Công an theo Quy chế phối hợp; xây dựng phương án bảo vệ tại trụ sở, phương án phòng cháy chữa cháy, phương án phòng chống bão lụt và triển khai thực hiện hiệu quả tại đơn vị.

## **6. Công tác cải cách hành chính, thông tin tuyên truyền**

### **a) Về công tác cải cách hành chính**

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của UBND thành phố Đà Nẵng và KBNN, KBNN Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể và phân định trách nhiệm thực hiện khá rõ ràng và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ đúng với chỉ đạo của UBND thành phố và KBNN.

Triển khai Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, lãnh đạo KBNN Đà Nẵng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các KBNN quận huyện thông báo, tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng NSNN, đồng thời phổ biến, quán triệt công chức đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện từ ngày 16/3/2020.

Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc “công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính”, KBNN Đà Nẵng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các KBNN quận huyện rà soát, kịp thời công bố, công khai, cập nhật, niêm yết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN được ban hành tại Bảng thông báo của đơn vị, đồng thời công khai bộ thủ tục hành chính của KBNN lên trang Thông tin điện tử của thành phố và các quận huyện; hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi.

Tháng 3/2020, Đoàn công tác của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra, thẩm định kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và công nghệ thông tin tại KBNN Đà Nẵng, qua kiểm tra, Sở Nội vụ đánh giá cao công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và công nghệ thông tin tại đơn vị.

### **b) Công tác thông tin tuyên truyền**

Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền được xây dựng từ đầu năm, KBNN Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với cơ quan báo, đài, tạp chí thực hiện công tác tuyên truyền với 01 bài viết đăng trên báo Đà Nẵng nhân kỷ niệm 30 năm tái thành lập hệ thống KBNN vào số tháng 4/2020 “KBNN Đà Nẵng- Hành trình 30 năm xây dựng và phát triển”; 02 bài đăng trên Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia; trong tháng 01/2020, KBNN Đà Nẵng đã phối hợp Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng thực hiện video phóng sự “Kết quả phong trào thi đua yêu nước 05 năm

giai đoạn 2015-2019 của KBNN Đà Nẵng". Ngoài ra, công chức KBNN Đà Nẵng tích cực tham gia viết tin bài với 40 tin bài và nhiều hình ảnh minh họa được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử KBNN và KBNN Đà Nẵng, Trang Website của KBNN Đà Nẵng trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Cổng thông tin điện tử của UBND các quận huyện trên địa bàn. Tiếp tục Hỗ trợ Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia phát hành hơn 70 cuốn mỗi số.

Ngày 28/4/2020: Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền trung và Tây nguyên đã làm phóng sự về các biện pháp phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 nói chung các giải pháp tiết kiệm chi tiêu công, trong đó phản ánh các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của KBNN và phỏng vấn Phó Giám đốc phụ trách KBNN Đà Nẵng Phan Quảng Thống.

## **7. Công tác khác**

### **a) Công tác Nghiên cứu khoa học và sáng kiến:**

Năm 2020, KBNN Đà Nẵng được Hội đồng khoa học và công nghệ KBNN giao nhiệm vụ khoa học với đề tài: Nâng cao năng lực thực thi công vụ theo vị trí việc làm của công chức KBNN Đà Nẵng.

Đối với sáng kiến cải tiến, sáu tháng đầu năm 2020, Thường trực Hội đồng sáng kiến cải tiến đã tiếp nhận 05 sáng kiến của các phòng và các KBNN quận huyện báo cáo. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ đánh giá công nhận trong thời gian đến.

b) Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian từ ngày 11/3/2020 đến ngày 27/3/2020, 12/12 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ KBNN Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; sau đó, ngày 09/5/2020, Đảng bộ KBNN Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

c) Đối với công tác phòng chống dịch Covid 19, KBNN Đà Nẵng đã quán triệt công chức đơn vị nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và các khuyến cáo của Bộ Y tế. Xây dựng kịch bản phòng chống dịch tại đơn vị. Tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử trùng tại sảnh giao dịch, các phòng làm việc và khuôn viên xung quanh trụ sở cơ quan. Trang bị nước rửa tay sát khuẩn, hơn 1.000 khẩu trang vải và 8 nhiệt kế đo thân nhiệt.

Hưởng ứng Lễ phát động nhắn tin "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh CoVid-19", Ban Chấp hành Công đoàn KBNN Đà Nẵng kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn KBNN Đà Nẵng, với tinh thần chung tay, chung sức và đồng lòng chống dịch bệnh CoVid-19 bằng cách nhắn tin ủng hộ qua số 1407 và đã có 754 tin nhắn với số tiền ủng hộ 15.080.000 đồng; đồng thời, mỗi công chức KBNN Đà Nẵng đã ủng hộ một ngày lương theo phát động

của KBNN tại Công văn 1736/KBNN-VP ngày 01/4/2020 với tổng số tiền ủng hộ là 60.232.045 đồng.

## **II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:**

### **1. Về việc thực hiện các quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/01/2020**

a) Tại Tiết b, Khoản 6, Điều 9 Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định: “Hồ sơ tạm ứng, thanh toán chi phí quản lý dự án từ tài khoản tiền gửi (gửi từng lần khi có đề nghị tạm ứng, thanh toán): Hồ sơ tạm ứng, bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; chứng từ chuyển tiền. Hồ sơ thanh toán, bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; chứng từ chuyển tiền; giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (đối với trường hợp thanh toán tạm ứng); bảng phân bổ chi phí quản lý dự án đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng chi phí quản lý dự án; các hồ sơ có liên quan khác theo quy định tại điểm c khoản 4 và điểm c khoản 6 Điều 7 Nghị định này”.

Tuy nhiên, Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 11) là mẫu biểu sử dụng cho đề nghị thanh toán từ tài khoản dự toán đối với một dự án cụ thể; không thể sử dụng mẫu biểu này đối với trường hợp tạm ứng hoặc thanh toán chi quản lý dự án từ tài khoản tiền gửi. Hơn nữa, việc sử dụng mẫu biểu này trong trường hợp nêu trên là không nhất quán với việc kiểm soát thanh toán đối với các đơn vị sự nghiệp.

KBNN Đà Nẵng kiến nghị khi tạm ứng, thanh toán chi quản lý dự án từ tài khoản tiền gửi thì hồ sơ đơn vị gửi Kho bạc không cần Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

b) Nghị định 11/2020/NĐ-CP chưa quy định đối với một số khoản chi đặc thù của đơn vị sử dụng ngân sách và thành phần hồ sơ liên quan đơn vị cần gửi ra Kho bạc của những khoản chi này.

Kiến nghị KBNN quy định cụ thể về một số khoản chi đặc thù, ví dụ khoản chi chuyển tiền tiết kiệm phí nhập, xuất, bảo quản sang tài khoản tiền gửi theo Thông tư 145/2013/TT-BTC ngày 07/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia.

c) Hiện tại, Nghị định 11/2020/NĐ-CP chưa quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, mà đặc biệt là trách nhiệm của các đơn vị KBNN trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là đối với các thủ tục kiểm soát chi NSNN. Vì vậy, khi ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện, nhất là đối với kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, kiến nghị KBNN tham mưu để Bộ Tài chính quy định rõ và cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt là trách nhiệm của các đơn vị KBNN để dễ dàng trong quá trình thực hiện.

e) Đối với Mẫu 09 - Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng

Đơn vị có được điều chỉnh nội dung trong mẫu biểu không (thêm/bớt cột, hướng dẫn các cột tương ứng với các tiêu mục MLNS).

Theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP thì “Trường hợp chi thanh toán lương và phụ cấp theo lương, tiền công lao động thường xuyên theo Hợp đồng, thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, tiền phụ cấp và trợ cấp khác, tiền khoán, tiền học bổng: sử dụng Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng - Mẫu số 09”.

Đề nghị KBNN hướng dẫn cụ thể các khoản chi tại Mục Phụ cấp và trợ cấp khác để đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Ngoài ra, phân ký của KBNN, đối với KBNN cấp huyện đề nghị bổ sung thêm chức danh Kế toán trưởng ký, nhằm tăng cường trách nhiệm và đảm bảo tính thống nhất của hồ sơ kiểm soát chi với chứng từ kiểm soát chi do Kế toán trưởng ký kiểm soát.

## **2. Về việc kiểm soát, thanh toán trên dịch vụ công trực tuyến**

a) Mẫu biểu thực hiện theo quy định của Nghị định 11/2020/NĐ-CP chưa được hoàn thiện hoặc chưa cập nhật kịp thời vào chương trình dịch vụ công trực tuyến nên trở ngại cho các đơn vị sử dụng NSNN khi thực hiện, cụ thể như sau:

Mẫu số C4-02a - Ủy nhiệm chi không chọn được phương thức thanh toán (Chuyển khoản, Tiền mặt tại KB hoặc Tiền mặt tại NH).

- Mẫu 16c1 (C4-02a/KB), 16c4 (C4-02d/KB) Ủy nhiệm chi (Sử dụng cho trường hợp rút tiền mặt hiện tại chưa lập được);

- Mẫu 11 - Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Lập được trên dịch vụ công nhưng lưu lại không được, nên không gửi đến KBNN được).

- Mẫu 04a (C2-12/NS) Giấy đề nghị cam kết chi;

- Mẫu 04b (C2-13/NS) Giấy điều chỉnh cam kết chi;

Kiến nghị KBNN sớm hoàn thiện các mẫu biểu thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Đối với các đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến, việc chuyển chứng từ sang KBNN được đơn vị thực hiện theo lô chứng từ. Trong quá trình kiểm soát, nếu chuyên viên kiểm soát chi nhận thấy một trong số các chứng từ trong lô chưa đủ điều kiện thanh toán thì sẽ thực hiện từ chối và đẩy trả lại hồ sơ cho khách hàng (kèm nguyên nhân). Tuy nhiên, chuyên viên không thể lựa chọn một hoặc một số hồ sơ chưa đủ điều kiện thanh toán mà phải đẩy trả lại toàn bộ lô chứng từ. Điều này tạo tâm lý không hài lòng đối với khách hàng, đồng thời sẽ làm chậm thời gian thanh toán những chứng từ đủ điều kiện và chủ tài khoản của đơn vị phải thực hiện ký lại toàn bộ các chứng từ (bao gồm chứng từ đủ điều kiện thanh toán trước đó) để Kho bạc thực hiện kiểm soát.

Kiến nghị KBNN sửa đổi cho trả lại chỉ một trong số các chứng từ chưa đủ điều kiện thanh toán trong lô thay vì trả lại nguyên lô chứng từ như hiện nay.

c) Việc kiểm soát, in chứng từ và gửi xử lý được chuyên viên kiểm soát chi thực hiện theo thứ tự trên màn hình dịch vụ công. Tuy nhiên, khi chứng từ được chuyển sang Lãnh đạo phòng, Giám đốc và giao diện trên Tabmis thì thứ tự sắp xếp của chứng từ bị xáo trộn, gây mất nhiều thời gian để tìm kiếm chứng từ kiểm duyệt.

Kiến nghị KBNN sửa đổi chương trình dịch vụ công để cố định chứng từ theo thứ tự nhất định qua từng bước kiểm soát.

d) Khi hiệu chỉnh chứng từ thanh toán trong chương trình dịch vụ công, đối với các khoản chi từ tài khoản tiền gửi, chuyên viên kiểm soát chi phải thực hiện nhập thủ công mã tài khoản tiền gửi tại màn hình “chi tiết thông tin tài khoản”, chương trình dịch vụ công không tự động truy xuất dữ liệu theo chứng từ của đơn vị. Điều này dễ gây ra sai sót trong quá trình hiệu chỉnh chứng từ cũng như mất nhiều thời gian để ghi nhớ mã tài khoản tiền gửi của từng chứng từ khác nhau.

Kiến nghị KBNN sửa đổi để chương trình có thể truy xuất dữ liệu theo chứng từ của đơn vị mà chuyên viên kiểm soát chi không cần phải hiệu chỉnh lại nhằm hạn chế sai sót (hoàn chỉnh như các khoản thanh toán từ tài khoản dự toán).

e) Một số ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng chưa được cập nhật đầy đủ trong cơ sở dữ liệu mã Ngân hàng nhà cung cấp của chương trình dịch vụ công.

Kiến nghị KBNN bổ sung, cập nhật mã Ngân hàng nhà cung cấp đầy đủ và theo đúng danh sách mã Ngân hàng trong TABMIS để chuyên viên kiểm soát chi hoàn thiện chứng từ, tránh sai sót.

### **3. Về lắp đặt hệ thống máy POS tại bộ thu NSNN**

Hiện tại, KBNN Đà Nẵng lắp đặt máy POS tại 04 KBNN quận huyện, tại cơ quan KBNN Đà Nẵng vẫn chưa lắp đặt máy POS. Kiến nghị KBNN cho phép và lắp đặt máy POS tại cơ quan KBNN Đà Nẵng để giảm lượng tiền mặt giao dịch, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức nộp thuế qua các hình thức thu qua ngân hàng, qua máy POS... để giảm các giao dịch tiền mặt qua KBNN.

### **4. Công tác tổ chức cán bộ**

a) Đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền KBNN cấp tỉnh

Đối với việc thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của công chức khi quy hoạch và bổ nhiệm, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Đà Nẵng trả lời chậm. Do

đó, KBNN Đà Nẵng ban hành Quyết định quy hoạch và bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý chưa kịp thời.

b) Đối với công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức và hợp đồng lao động

- Hiện nay, Ban Giám đốc KBNN Đà Nẵng chỉ có 02 thành viên (thiếu 01 người so với quy định) nên khó khăn trong công tác quản lý và điều hành hoạt động tại đơn vị.

- Số lượng công chức nghỉ hưu trong 06 tháng đầu năm tương đối nhiều và còn tiếp tục tăng trong những tháng tiếp theo, trong khi đó, việc tổ chức thi tuyển công chức KBNN thực hiện chưa kịp thời. Do đó, KBNN Đà Nẵng khó khăn trong việc phân bổ công chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc.

c) Đối với công tác đào tạo- bồi dưỡng

Theo quy định tại Công văn số 7380/KBNN-TCCB ngày 25/12/2019 về việc giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, có một số lớp bồi dưỡng KBNN giao KBNN cấp tỉnh chủ động tổ chức thực hiện và cử công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo bên ngoài. Tuy nhiên, tại Công văn số 1313/KBNN-TNVKB ngày 17/3/2020 của KBNN đề nghị KBNN cấp tỉnh không cử công chức đi học tại địa phương để thực hiện công văn triệu tập của Trường Nghiệp vụ Kho bạc. Vì vậy, KBNN Đà Nẵng gặp khó khăn trong quá trình triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với công chức tại đơn vị.

### **5. Đối với việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng**

Ngày 21/01/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHHCN về việc công bố Mô hình khung Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương; vì vậy cần chuyển đổi Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Kiến nghị KBNN sớm hướng dẫn chuyên đổi Hệ thống QLCL tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

## **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2020 VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

1. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và các NHTM trên địa bàn tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN và phân chia chính xác số thu cho các cấp ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2020 trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN, kịp thời, đúng chế độ quy định và thuận lợi cho khách giao dịch; cải cách hành chính trong lĩnh vực thu, chi NSNN. Thực hiện thanh toán kịp thời, đúng quy định các khoản chi phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và

tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan, các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát thanh toán các khoản chi trong điều kiện hạn chế do thiếu nguồn thu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố về phương án điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách và biện pháp điều hành ngân sách năm 2020.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và của UBND thành phố trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu giải ngân đến 31/12/2020 đạt 85% so với kế hoạch giao.

Chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả công tác thu hồi các khoản thanh toán thừa so với quyết toán; tiếp tục xử lý các khoản tạm ứng theo chế độ quy định, đặc biệt là các khoản tạm ứng từ các năm trước. Đôn đốc thu hồi tạm ứng và các bảo lãnh tạm ứng đã đến hạn.

3. Triển khai thống nhất quy trình kiểm soát các khoản chi NSNN khi có hướng dẫn của KBNN.

4. Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình nghiệp vụ về kế toán, thanh toán, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra đối chiếu số liệu để có biện pháp khắc phục kịp thời. Duy trì ổn định, an toàn, thông suốt các hệ thống thanh toán. Chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan để hoàn thành công tác khóa sổ kế toán niên độ 2020.

Thực hiện Báo cáo Tài chính Nhà nước đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định.

5. Tiếp tục kiểm tra nội bộ thường xuyên theo kế hoạch năm 2020 tại các KBNN quận huyện và thực hiện thanh tra chuyên ngành KBNN tại 04 đơn vị là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông (trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng), Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng.

6. Trong công tác tổ chức cán bộ, đẩy mạnh công tác luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và triển khai sắp xếp nhân sự Phòng Kế toán Nhà nước và Phòng Kiểm soát chi, thực hiện thống nhất quy trình kiểm soát các khoản chi NSNN, thành lập KBNN khu vực theo quy định, yêu cầu, hướng dẫn của KBNN.

Tiếp tục thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, Công văn số 8052/BTC-TCCB ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Công văn số 1737/KBNN-TCCB ngày 16/7/2015 của KBNN về chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 là giảm 10%/ tổng chỉ tiêu biên chế được giao.

Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về công tác TCCB cuối năm 2020.

7. Tăng cường an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu; quán triệt, chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn bảo mật, hệ thống thông tin KBNN; nghiêm túc thực hiện các quy định về sao lưu, dự phòng dữ liệu; rà soát hoàn thiện các biện pháp bảo mật. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến.

8. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản và XDCB nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, được giao; quản lý tốt dự toán được giao năm 2020, đảm bảo sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định; công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính nội bộ.

9. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại KBNN Đà Nẵng. Tiếp tục triển khai cho khách hàng tham gia đánh giá khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng đối với tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN Đà Nẵng.

10. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và KBNN giao, đặc biệt là công tác khóa sổ và quyết toán ngân sách năm 2020.

Trên đây là báo cáo sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm 2020 của KBNN Đà Nẵng; KBNN Đà Nẵng kính báo cáo KBNN./.

**Nơi nhận:**

- Kho bạc Nhà nước (Văn phòng);
- Ban Giám đốc KBNN Đà Nẵng;
- Lưu VT, VP, 05 bản.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phạm Quang Thống**